



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 2 - 2023

**Kính gửi Quý phụ huynh,**

Chúng tôi rất cảm kích phản hồi của quý vị về cuộc khảo sát gần đây. Kết quả cho thấy quý phụ huynh khá hài lòng về trường, vì hơn 85% cho biết quý vị có khả năng giới thiệu SIS cho những người khác.

Xem xét kỹ hơn các mục, quý vị đã xếp hạng cao nhất cho:

1. Sự an toàn của con trẻ
2. Chất lượng chương trình giáo dục
3. Cảm thấy được chào đón
4. Sự hữu ích của nhân viên văn phòng
5. Danh tiếng của trường
6. Chất lượng hoạt động của nhà trường

Đối với những điều cần cải thiện, quý vị cảm thấy các mục cần chú ý nhất là:

1. Tiếp cận để hỗ trợ cho các mối quan tâm về tình cảm và xã hội
2. Cải thiện dịch vụ bữa ăn
3. Tiếp cận đội ngũ chuyên viên tư vấn về học thuật và hướng nghiệp
4. Chất lượng cơ sở vật chất
5. Tham gia vào các sự kiện và lễ kỷ niệm của trường
6. Lựa chọn môn học



Để giải quyết những điểm trên đây, chúng tôi đã và đang thực hiện những việc sau:

- Cung cấp các bài học về Cảm xúc-Xã hội trong Tuần lễ nâng cao Nhận thức về Bảo vệ Học sinh
- Bổ sung khu vực Hot Plate (Chảo nóng) tại Canteen
- Triển khai Chương trình Giáo dục Đại học và Hướng nghiệp KinderWorld cho Lớp 8 đến lớp A
- Thành lập Trung tâm kiến thức kỹ thuật số
- Lên kế hoạch cho các sự kiện có sự tham gia của gia đình, chẳng hạn như Lễ hội Tết.
- Học sinh từ lớp IGCSE2 và AS được thăm dò ý kiến về môn học mà các em yêu thích cho năm học tới

Trong khoảng thời gian còn lại của năm học, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến đóng góp về cách chúng tôi có thể cải thiện để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh và phụ huynh tốt hơn.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng chia sẻ với giáo viên của các con hoặc đặt lịch hẹn thông qua Văn phòng trường.

**Trân trọng,**

**Robert Madden – Hiệu trưởng**



## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 2 - 2023

### Các em học sinh thân mến!

Sau khi nghỉ Tết Quý Mão, tất cả các em đã trở lại trường để học tập và vui chơi cùng thầy cô và bè bạn. Trong quãng thời gian này, các chủ điểm đạo đức đã được triển khai đến học sinh toàn trường trong giờ sinh hoạt dưới hội trường. Đó chính là: Sự kiên trì – Tính năng động & Trách nhiệm công dân - Sự trung thực.

Trong tháng 2 /2023, đồng hành với các chủ điểm giáo dục đạo đức, học sinh song ngữ được đi tham quan khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng , khu du lịch sinh thái Mỹ Quỳnh vào thứ sáu 24/2/2023. Qua chuyến tham quan này, các em sẽ hiểu thêm về sự kiện lịch sử trong thời kỳ chống Pháp của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, các em cũng được tìm hiểu sự sinh sống và phát triển của một số loài động vật ở khu du lịch sinh thái Mỹ Quỳnh.

Cuối tháng 2/2023, 10 em học sinh của lớp 4 – 5 song ngữ sẽ tham gia hội thi Nhạc kịch Lịch sử Việt Nam bằng Tiếng Anh do Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh tổ chức. Nội dung của nhạc kịch là câu chuyện kể về “ Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo”. Cô chắc chắn rằng, với nội dung của câu chuyện kể cùng sự tích cực tham gia sắm vai của các bạn học sinh sẽ khơi gợi nơi các em lòng tự hào về truyền thống yêu nước của cha anh ta. Đó chính là một phần của mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh trong sứ mệnh của nhà trường vậy.

**Phụng Thị Tuyết Minh**

**Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam.**



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 2 - 2023



## Kính gửi Quý phụ huynh,

Tháng 2 là một tháng khá yên ắng sau mùa Giáng Sinh và Tết nhộn nhịp. Đây là thời điểm thích hợp để các em tập trung học tập và bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

Chủ đề cho buổi Hòa nhạc Cuối năm đã được chọn và chủ đề này là “Bản giao hưởng màn bạc” (Silver Screen Symphonies), nơi học sinh sẽ biểu diễn các bài hát nổi tiếng trong các bộ phim. Các lớp đã chọn bài hát của mình, bắt đầu luyện tập và chọn ý tưởng trang phục. Buổi Hòa Nhạc Cuối Năm của trường chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 6, tại Nhà Hát Thành phố, với thông tin chi tiết sẽ sớm được gửi về nhà cho phụ huynh.

Lớp 6 đã hoàn thành khóa học kỹ năng sống OBV và đã thể hiện một số tinh thần đồng đội và hợp tác đáng kể từ khi trở lại trường. Tinh thần đồng đội và sự hợp tác là một bài học quan trọng từ OBV, dường như đã có tác dụng rất lớn đối với các bạn học sinh Lớp 6.

## Kính gửi Quý phụ huynh,

Sau kỳ nghỉ lễ dài, Khối Mầm non đã chào đón thêm học sinh mới và chúng ta đã có cơ hội thảo luận về tiến bộ của các con tại cuộc họp Phụ huynh. Chúng tôi rất cảm kích quý phụ huynh đã đến để chia sẻ cảm nghĩ và lắng nghe một số góp ý từ giáo viên.

Chúng tôi đã khám phá đề tài Động vật gần đây, một chủ đề đầy lôi cuốn dành cho mọi lứa tuổi học sinh khối Mẫu giáo, giúp các em có cơ hội mở rộng kiến thức về các loài côn trùng, các loài động vật biển và loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Nhờ vào các bài hát, câu chuyện và những cuốn sách hay tuyệt từ các tác giả như Eric Carle, chúng tôi đã khám phá được vòng đời của bướm bướm, ếch và chim chóc. Vào tuần cuối tháng Hai, chúng tôi đã dành thời gian để tôn vinh tác giả Dr. Seuss.

Đọc sách thường xuyên cho các con mang lại nhiều lợi ích bằng cách rà ngón tay theo từng chữ cái và nhờ các con đọc lớn các chữ đơn giản. Điều đó không những là dành thời gian tạo ra những kỷ niệm với con trẻ mà còn giúp cải thiện kỹ năng đọc viết. Hãy cùng nhau đọc nhiều hơn để các con của chúng ta trở thành những độc giả trọn đời!

**Barbara Borbely – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)**

## Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG 2 - 2023



## Kính gửi Quý phụ huynh,

Học kỳ 3 đã có một khởi đầu tuyệt vời. Bảng điểm học kỳ 1 đã được gửi về vào đầu học phần 3. Các em học sinh đã học tập chăm chỉ ở Học kỳ 1 và xứng đáng nhận những lời khen ngợi cho những thành tích của các em. Sự khen ngợi giúp củng cố hành vi đúng mực, tăng sự tự tin vào năng lực bản thân và thúc đẩy học sinh tiếp tục nỗ lực học tập.

Cảm ơn tất cả phụ huynh đã hỗ trợ tham gia cuộc họp phụ huynh trọng thời gian qua. Nhờ có sự quan tâm của quý phụ huynh, chúng ta có thể ngồi lại và thảo luận phương pháp giúp các em đạt được thành tích tốt nhất cả trong việc học thuật và trở thành công dân có trách nhiệm và năng nổ. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của các con để được giải đáp.

Một nhắc nhở nhỏ cho quý phụ huynh rằng hãy bảo đảm các con tiếp tục đọc Raz kids và sử dụng tài khoản DynEd. Những chương trình này tập trung vào kỹ năng đọc viết như lắng nghe, giải mã, sự lưu loát và học từ vựng. Cải thiện những kỹ năng này sẽ cải thiện được khả năng lý luận, tư duy phản biện và đọc hiểu.

Chúng tôi rất mong đợi một học phần học tập vui vẻ sắp tới.

## Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)

### Kính gửi Quý phụ huynh,

Học phần ba đã bắt đầu, chúng tôi rất háo hức chờ đón những thách thức và cơ hội sẽ đến trong tương lai. Các học sinh Trung học Phổ thông (lớp IGCSE 2, AS và A) đã đăng ký cho kỳ thi Cambridge và các em đang nỗ lực học tập để chuẩn bị cho kỳ thi.

Học sinh khối lớp 6 vừa trở về từ Khóa học kỹ năng sống Outward Bound với nhiều niềm vui và chúng tôi hy vọng các em đã học được nhiều bài học bổ ích, những kỹ năng này cần thiết trong cuộc sống. Các học sinh khối lớp 7 và 8 cũng sẽ tham gia khóa học này trong thời gian sắp tới.

Các em học sinh đang tích cực chuẩn bị cho Nhạc hội cuối năm và học hỏi được những kỹ năng giá trị liên quan đến giao tiếp, sự sáng tạo và sắp xếp.

Quý phụ huynh của các học sinh từ lớp 8 đến lớp A (lớp 12) sẽ được mời đến một buổi họp phụ huynh trong thời gian sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp quý vị có thêm nhiều thông tin về Chương trình Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp của Kinderworld, lựa chọn các môn học cho năm học kế tiếp và những vấn đề trọng điểm khác.



## Elri Nieuwenhuis - Phụ trách học vụ (Khối Trung học)